

5 คำถามเพื่อสาขาเรียนที่ใช้ สู่ออาชีพที่ชอบ

นำเสนอเมื่อ : 25 ธ.ค. 2559

5 คำถามเพื่อสาขาเรียนที่ใช้ สู่ออาชีพที่ชอบ

สำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย หรือวัยที่ต้องเลือกแผนการเรียนและสาขาเรียนนั้น ถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออันเป็นจุดสำคัญของชีวิตไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะการจะเลือกสาขาที่ใช้นั้นไม่ใ้ดงายแถมแแต่ชนิด แต่ก็แน่นอนว่าไม่ได้ยากจนเกินไป วันนี้ผู้เขียนจึงมี 5 คำถามมาให้น้อง ๆ ถามตัวเองว่าแผนการเรียนหรือสาขาที่จะเลือกนั้นใช่สาขาที่น้อง ๆ ต้องการจะเรียนจริง ๆ หรือเปล่า สอนจะมีคำถามไหนบางนั้น มาดูกันได้เลย

1. รู้จักตัวเองมากพอหรือยัง

การรู้จักตนเองโดยเฉพาะลักษณะนิสัยใจคอที่แท้จริงนั้น จะช่วยให้เลือกแผนการเรียนหรือสาขาวิชาใ้ดงายมากยิ่งขึ้น เช่นบางคนรักในการเข้าสังคม ชอบพบปะผู้คนใหม่ ๆ อยู่เรื่อย ๆ , บางคนชอบช่วยเหลือคนอื่น, บางคนรักในงานบริการ, บางคนรักการสอน, บางคนชอบงานวิชาการ, บางคนชอบการทำกิจกรรมที่ท้าทาย, บางคนช่างสังเกต, บางคนรักในการแก้ปัญหา เห็นปัญหาคือความท้าทาย, บางคนชอบอะไรที่เป็นระเบียบ หรือบางคนรักอิสระ เป็นต้น และนอกจากการสังเกตตนเองแล้วนั้น ในปัจจุบันก็มีวิธีทำรู้จักตัวเองให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบทสอบหรือชุดคำถามทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ช่วยให้รู้จักตนเองได้อย่างสนุกมากยิ่งขึ้น โดยน้อง ๆ สามารถเลือกทำได้ตามเว็บไซต์สำหรับวัยรุ่นวัยเรียนทั่วไปอย่าง dek-d.com, eduzones.com, unigang เป็นต้น

2. สนใจอะไร

การรู้ว่าตัวเองสนใจอะไรคืออีกหนึ่งหนทางที่จะนำตัวเราไปสู่สาขาเรียนที่ใช้และอาชีพที่ใ้ฝ่ฝั้นใ้ได้เช่นกัน เพราะความสนใจและงานอดิเรกของคนเรานั้นเป็นส่วนเติมเต็มกันและกันราวกับจิ๊กซอว์ แล้วก่อก่อตัวขึ้นมาเป็นบุคลิกและทัศนคติ ส่งผลใ้้คนเราเลือกทำกิจกรรมที่ชอบของตัวเอง ซึ่งแน่นอนว่าความชอบและงานอดิเรกของคนเรานั้นก็ย่อมแตกต่างกันไปอีกเช่นกัน โดยความสนใจที่ว้าไม่จำเป็นต้งเกี่ยวข้องกั้้วิชาการเสมอไป เช่น บางคนชอบเล่นเกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษหรือครอสเวิร์ด, บางคนชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์เป็นชีวิตจิตใจ, บางคนชอบวาดการ์ตูน หรือบางคนชอบออกแบบเสื้อผ้า เป็นต้น

3. ถนัดอะไร

เรื่องความถนัดนั้นต้งดูวิชาที่เราใ้้ได้คะแนนเยอะ ๆ หรือเกรดดี ๆ ใ้้ไว้ก่อน เพราะวิชาที่เราใ้้ได้คะแนนเยอะหรือเกรดดีนั้นบ่งบอกว้าเรามีความถนัดใ้้วิชานั้น ๆ เป็นพิเศษและนั่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงปัจจัยสำคัญอันจะนำไปสู่สาขาเรียนใ้้ตัวเรา เช่น บางคนใ้้ได้เกรดวิชาคณิตศาสตร์มาเป็นอันดับหนึ่ง ก็อาจเลือกเรียนสาขาคณิตศาสตร์หรือสาขาเรียนที่เกี่ยวกับการคำนวณ, บางคนใ้้ได้เกรดวิชาวิทยาศาสตร์สูงที่สุด ก็อาจเลือกเรียนสาขาวิทยาศาสตร์ซึ่งมีสาขาย่อยใ้้เลือกเรียนมากมาย หรือบางคนใ้้ได้เกรดวิชาภาษาอังกฤษใ้้ได้ใ้้ ก็อาจเลือกเรียนสายภาษา เป็นต้น โดยน้อง ๆ อาจเริ่มต้งจากการบันทึกใ้้เกรดใ้้ในสมุดเล่มเล็กของตัวเอง ๆ พร้อมกับบจดจุดเด่นจุดด้อยของตัวเองใ้้ไว้ด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยใ้้้ให้น้อง ๆ รู้จักความถนัดของตัวเองมากขึ้น

